

หลากหลายความประทับใจ

ที่เกิดขึ้นในค่ายฯ ครั้งนี้

ความสามัคคีของสมาชิกทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงาน เป็นงานที่มีประสิทธิภาพและยังช่วยกันนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและยังช่วยกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีหลายกิจกรรม เช่น การขับซี้รด สิทธิของผู้บริโภค สิทธิของเด็ก การดับเพลิง ซึ่งความรู้ที่ได้จากตรงนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชน เมื่อเยาวชนนำไปเผยแพร่หรือนำไปปฏิบัติในชุมชน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชุมชน

ประทับใจที่เราได้อยู่ร่วมกัน ทั้งหมดตลอด 7 วัน ได้รับรู้ถึงเรื่องความปลอดภัยหลากหลายด้านที่ยังไม่เคยทำมาก่อนในชุมชน และในการมาอยู่ร่วมกันครั้งนี้ทำให้เรารู้จักกันลึกซึ้งกันมากขึ้น และจากนี้ต่อไปเราก็จะทำงานร่วมกัน อย่างเข้าใจกันและประสบความสำเร็จ และสิ่งทีประทับใจที่สุด ถึงแม้จะไม่มีอยู่ในตารางกิจกรรมก็คือ การที่เราได้เล่นด้วยกัน เสริมสร้าง ความสัมพันธ์กันเองในหมู่ผู้เข้าอบรม

ฉันประทับใจในตัวของน้อง ๆ และพี่ ๆ ศูนย์วิจัยฯ ทุกคน ที่มีใจมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งเดียวกันและพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ถึงแม้บางครั้งอาจจะมีอุปสรรค แต่น้อง ๆ และพี่ ๆ ทุกคนก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย

การที่ได้มาอยู่ตรงนี้ 7 วัน รู้สึกประทับใจที่ศูนย์วิจัยฯ ทุกคนเลย ที่มีความรัก ความเป็นกันเอง กำลังใจ ความเป็นห่วง ที่มอบให้ ทำให้ตลอดเวลา 7 วัน ที่อยู่มา รู้สึกอบอุ่น เหมือนเป็นบ้านของตนเองเลยทีเดียว วันสุดท้ายวันนี้เป็นอะไรที่ไม่อยากให้มันผ่านไปเลย ขอขอบคุณพี่ ๆ ศูนย์วิจัยฯ นะคะที่ทำให้กิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้น

ประทับใจจอหอม+คณะพี่ๆ +เพื่อน ๆ +วิทยากรทุกท่าน เพราะ ทุกคนได้สร้างโอกาส ทำให้เรา
ได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ ได้รับประสบการณ์ดี ๆ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ทำให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่
จะสร้างสังคมให้ดีขึ้น และปลอดภัยในทุก ๆ สิ่ง

การที่เราได้มาอยู่ค่ายร่วมกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้อะไรใหม่ ๆ ร่วมกัน ได้นำเอากลับไป
ปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน นี่คือการประทับใจที่หาไม่ได้อีกแล้ว

เพื่อน ๆ ทุกคนน่ารักมาก

พี่ ๆ ดูแลน้อง ๆ ดี

อาหารอร่อย แม่ครัวมีฝีมือขอชม

ที่พักสบาย ชอบ นอนสบาย ไม่ทำให้เกิดโรคเครียด

ได้พบคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โดยส่วนตัวแล้วในความคิดของฉันคุณหอมเป็นคนที่เก่ง

แข็งแกร่ง ไม่ท้อแท้ มีธรรมะในใจ และเท่าที่รู้มาบุคคลรอบข้างของฉันพบว่ามีคนที่บอกว่า

ฮีโร่ในดวงใจของตนคือ คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์

อยากรู้ใหม่ว่า

เหล่าแกนนำหัวใจนิรภัยเหล่านี้

เค้ามีความฝันและความมุ่งมั่นอะไรกันบ้าง

นำความรู้ที่ได้จากค่ายไปเผยแพร่ เพราะจะได้ให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึง เรื่องที่กระผมได้ประชุมมาที่ค่าย
อบรมกลุ่มเยาวชนเด็กไทยปลอดภัย เพราะจะได้อบรมถึงการที่เด็กจะปลอดภัยของ
อุบัติเหตุอย่างไรแล้วควรแก้ไขอย่างไรถึงจะปลอดภัย
ทำกิจกรรม หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน
รณรงค์เกี่ยวกับการเล่นสงกรานต์ เพราะจะได้ไม่เกิดอันตรายในการเล่นสงกรานต์ในปีนี้

นำความรู้ที่ได้กลับมาเผยแพร่แก่เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนให้เด็กและผู้ใหญ่มี
ความรู้ และสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะการนำความรู้ไปเผยแพร่ทำให้
บุคคลอื่นที่ไม่ได้มาอบรมได้รับความรู้ด้วย

สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้เกิดขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัย “ขอสัญญาว่าจะทำให้สุดความสามารถ”

จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชนและตนเอง เพราะความรู้ที่ฉัน
ได้รับมันมีความสำคัญทั้งกับตัวฉันและคนในชุมชนเป็นอย่างมาก และฉันอยากให้ทุก ๆ คนในโลกใบนี้
มีแต่ความปลอดภัยกันถ้วนหน้า

อยากให้มีการเปิดตัวชมรมเด็กไทยปลอดภัยภาค 2 เพราะจะได้นำเสนอและผลักดัน
ชมรมของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สิ่งที่ฉันจะทำก็คือต้องนำความรู้ที่ได้จาก 7 วัน ไปทำตาม เพราะว่าผู้คนที่ไม่
ได้มาอบรมกับพวกเราก็จะได้รู้ถึงความปลอดภัย

จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวเอง คนรอบข้าง คนในชุมชน และจะเป็นผู้นำที่ดี รู้
หน้าที่ รู้งาน มีความรับผิดชอบ และนำความรู้ที่ได้ไปสร้างความมั่นคง สร้าง
ความปลอดภัย ปลูกฝังให้แก่บุคคลในชุมชน เพราะ อย่างน้อยเราก็ช่วยให้เขา
ป้องกันและรู้จักวิธี รู้จักการมีสติ ไม่ประมาท และผลที่ตามมามันจะช่วยให้เขามี
ความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

ฉันจะนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปพัฒนาชมรมและความปลอดภัยของคนใน
ชุมชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราได้ความรู้มาแล้วไม่นำไปใช้หรือ
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ ก็จะไม่มีความหมายเลยในการมาเข้าค่ายครั้งนี้

สิ่งที่ฉันจะทำก็คือ ในขั้นแรกจะต้องถ่ายทอดงานเรื่องความปลอดภัยให้รุ่นน้องก่อน แล้วก็เราจะ
มีโครงการเด็กไทยสัญจรในครั้งต่อไป ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 3 ในการจัดครั้งนี้ ซึ่งเหตุผลที่
จะทำอย่างนี้ก็เพื่อให้รุ่นน้องก้าวขึ้นมาทำงานแทนเราได้ดีไม่สะดุดหกล้ม และอีกอย่างในการจัด
เด็กไทยสัญจรก็เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
ขึ้นกับตัวเอง และจะไม่เสียคนที่รักไปด้วย

ต่อไปนี่

สังคมไทยจะได้เห็นผลงานหัวใจนิรภัยตัวน้อย ๆ แต่พลังมหาศาล

ออกมาสร้างปรากฏการณ์ความปลอดภัยทั่วทุกสารทิศ

ในนาม ชมรมเด็กไทยปลอดภัย